



ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เรื่อง เงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า ไฮเอซ จำนวน ๑ คัน หมายเลขครุภัณฑ์ รถ.๒๒ ทะเบียน อร.๘๘๔๑ ซึ่งชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้ว จึงกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑ ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวที่จะขายทอดตลาดคราวนี้ ติดต่อบริษัท เงื่อนไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาด ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ และไปตรวจดูครุภัณฑ์ที่จะขายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒. การประมูลราคาขายทอดตลาด จะดำเนินการขายทอดตลาดตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนที่ ๓ การขายทอดตลาด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๓ การประมูลราคาขายทอดตลาด จะดำเนินการขายโดยราคารวม

๔ การประมูลราคาขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้ขายและผู้ทอดตลาดจะไม่มีสิทธิเข้าสู่ราคาด้วยหรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดสู่ราคา

๕ ผู้สู่ราคาสูงสุด และได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อได้ ต้องวางเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ทันที ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วน ภายใน ๒๐ วันทำการ จึงนำครุภัณฑ์ที่สู่ราคาได้ออกจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ทันที และนำครุภัณฑ์นั้นออกขายทอดตลาดอีก และถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้สู่ราคาสูงสุดครั้งก่อนต้องรับผิดชอบชดใช้ส่วนที่ขาดไปนั้นด้วย

๖ การชำระเงิน จะชำระด้วยเงินสด หรือเช็คของธนาคาร (Cashier's Cheque) หรือเช็คที่ธนาคารรับรองแล้ว (Certified Cheque) ก็ได้ โดยคณะกรรมการขายทอดตลาด จะออกใบรับรองหรือใบเสร็จรับเงิน ให้ไว้เป็นหลักฐาน ตามแต่ที่เจ้าหน้าที่การเงิน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จะเห็นสมควร

๗ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ทำการตกลงราคาขายให้แก่ผู้สู่ราคาสูงสุด ถ้าหากเห็นว่าราคาซึ่งผู้สู่ราคาสูงสุดนั้นไม่เพียงพอ หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ในกรณีเช่นนี้ผู้สู่ราคาจะเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สู่ราคาสูงสุด...

๘. ผู้ผู้ราคาสูงสุด ที่ได้รับการพิจารณาให้ซื้อได้ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เองทั้งสิ้น

๙. ผู้สนใจการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ ขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ

๑๐. กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกดำรงนิราดูล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) นายวีรุฒิ อิมสำราญ

(นายวีรุฒิ อิมสำราญ)

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ